

# Người không từ tâm dịch đều có thể về quê ăn tết

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại trong những ngày cận tết Nguyên đán ở Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng... Hai trong các tỉnh, thành phố này giáp với Thái Bình, vì vậy công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh đang được thực hiện ở cấp độ cao, dù chưa ghi nhận có ca dương tính. Nhiều người đang sinh sống và làm việc ở những tỉnh, thành phố xuất hiện dịch có được về quê ăn tết không là câu hỏi mà nhiều người con xa quê băn khoăn, trăn trở. Người dân từ tâm dịch về yêu cầu cách ly tập trung, người từ vùng khác về được đón tết bình thường là chủ trương mà Thái Bình đang thực hiện.

Để đối phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 30/1/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 418/UBND-NC về việc hoạt động trở lại các tổ công tác liên ngành phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, yêu cầu những người từ vùng dịch trở về địa phương thực hiện việc cách ly tập trung theo quy định; trường hợp không thực hiện thì kiên quyết quay đầu; đối với những địa phương không ở trong vùng dịch thì khai báo y tế, lịch trình đi lại. Để kiểm soát, ngăn chặn nguồn lây, Thái Bình đã kích hoạt lại hoạt động của các tổ công tác liên ngành tại 7 cửa ngõ ra vào tỉnh gồm: cầu Tân Đê, cầu Nghìn, cầu Hiệp, cầu Thái Hà, cầu Triều Dương, cầu La Tiến, cầu Sông Hóa. Thiểu tá Trần Anh Dũng, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), thành viên chốt

kiểm soát dịch cầu Tân Đê cho biết: Tại chốt kiểm dịch cầu Tân Đê, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn người dân khai báo y tế. Đối với người dân ở tâm dịch (theo thông báo của Bộ Y tế) khi trở về Thái Bình, chúng tôi sẽ đưa đi cách ly tập trung hoặc bắt buộc phải quay đầu.

Ngày 4/2/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 475/UBND-KGVX giao Sở Y tế căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia, hàng ngày cập nhật vùng dịch Covid-19 tại Việt Nam và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch khi về tỉnh Thái Bình để thông báo cho các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; các

tổ công tác liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 và thông báo rộng rãi trên hệ thống thông tin đại chúng để người dân biết, thực hiện.

Hiện nay, UBND tỉnh đã yêu cầu tất cả 8 huyện, thành phố bố trí sẵn, đưa vào hoạt động các khu cách ly tập trung người từ ổ dịch về. Bên cạnh đó, khuyến khích người dân chủ động cung cấp thông tin tổ gác, phát giác những người từ ổ dịch trở về, hoặc có triệu chứng nghi mắc bệnh nhưng không tự giác khai báo y tế hoặc thực hiện cách ly. Bác sĩ Bùi Đình Trung, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Minh Quang (Vũ Thu) chia sẻ: Những ngày giáp tết, số lượng người về quê ngày càng đông, vì vậy chúng tôi tăng cường công tác theo dõi, quản lý các trường hợp, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế; xây dựng phương án phòng, chống dịch trong tình hình mới; thực hiện phương án phòng, chống dịch trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trước diễn



Lực lượng y tế đo thân nhiệt cho người dân tại chốt kiểm soát dịch cầu Tân Đê.

biến mới của dịch hiện nay, chúng tôi tích cực tuyên truyền người dân không nên tập trung đông người, liên hoan tất niên, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn nơi công cộng. Do tình hình dịch Covid-19

diễn biến phức tạp, tỉnh đã có những quy định rất nghiêm ngặt với người về từ vùng có dịch. Vì vậy, người dân cần thường xuyên cập nhật quy định phòng, chống dịch của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Đài

Phát thanh và Truyền hình, Báo Thái Bình để có kế hoạch phù hợp. Mọi vướng mắc, người dân liên hệ theo đường dây nóng 1800 9402 để được hỗ trợ nhanh nhất.

**DẶNG ANH - HOÀNG LANH**

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, phát huy kinh nghiệm chống dịch, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Bình đã nhanh chóng, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm hài hòa mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19 và duy trì ổn định phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

## THÀNH PHỐ Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19



Các công trường thi công trên địa bàn thành phố đều chủ động phòng, chống dịch.

Đến ngày 2/2, thành phố có trên 700 trường hợp trở về từ các địa phương có dịch, hiện các trường hợp đều có sức khỏe bình thường. Thành phố đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với 35 trường hợp nguy cơ cao, có 13 mẫu có kết quả âm tính với Covid-19, 22 mẫu đang chờ kết quả. Hiện có gần 600 trường hợp quản lý, theo dõi, cách ly tại nhà và 10 trường hợp có nguy cơ được quản lý, theo dõi, cách ly tại các cơ sở y tế. Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 tại thành phố Thái Bình song từ nay đến tết Nguyên đán số lượng công dân thành phố trở về từ các địa phương có dịch sẽ tiếp tục gia tăng, nguy cơ lây nhiễm là rất cao nếu không thực hiện tốt công tác rà soát, phát hiện người trở về từ vùng dịch. Ông Đinh Gia Dũng, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, chiều tối ngày 28/1 thành phố đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, công điện của trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch. Trong đó, tiếp tục xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. Từ 0 giờ ngày 29/1, thành phố kích hoạt 3 tổ tuần tra gồm lực lượng công an, quân sự, y tế, quản lý thị trường, thanh tra xây dựng

và quản lý trật tự đô thị cùng 233 tổ tự quản với 1.724 thành viên. Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch như hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, đeo khẩu trang, không tập trung đông người; hạn chế các cuộc họp chầu chực cần thiết; dừng tổ chức các lễ hội trên địa bàn. Lực lượng công an phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, phường tổ chức rà soát tất cả các trường hợp về từ vùng dịch, trên cơ sở phát huy vai trò của thôn, tổ dân phố, ý thức tự giác khai báo y tế của người dân. Đồng thời, thành phố đã xây dựng các kịch bản, phương án đáp ứng nhanh khi có các tình huống xác định trường hợp dương tính với Covid-19.

Ông Hà Văn Tinh, Chủ tịch UBND xã Đông Thọ cho biết: Với quan điểm "chống dịch như chống giặc", UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, các thôn thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ công dân của xã từ vùng dịch về và công dân ở nơi xa về quê ăn tết. Phân công lực lượng chốt tại 12 chốt tổ tự quản ở 6 thôn và một số chốt trọng điểm giáp với các xã của huyện Đông Hưng có nhiệm vụ kiểm soát người ra vào xã, đặc biệt là người từ vùng dịch về. Tại các nơi thường xuyên có tiếp xúc đông người như chợ, trụ sở UBND xã..., địa phương treo băng biển, khẩu hiệu tuyên truyền thông điệp 5K, trang bị dung dịch sát khuẩn tay. Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo trạm y tế bố trí khu vực để người dân khai báo y tế. Trước đây, hàng sáng ông Khiếu Văn Đồi, thôn Thống Nhất, xã Đông Thọ cùng các ban công tác trong thôn thường tập trung đánh cờ, ngồi chơi thì một tuần nay ông cũng như mọi người không còn tập trung đông người nữa. Bởi theo ông Đồi, ngoài sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền thì sự chung sức, đồng lòng chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của mỗi người dân mới có thể đẩy lùi được dịch Covid-19, để người người, nhà nhà được đón xuân an lành, hạnh phúc.

Tổ dân phố số 5, phường Đê Thâm có gần 300 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu, trên địa bàn tổ còn có chợ Đê Thâm với số lượng người mua, người bán hàng ngày rất đông, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nếu không kiểm soát tốt tình hình. Xác định điều đó, tổ dân phố số 5 đã kích hoạt tổ tự quản phòng, chống dịch Covid-19 với 10 thành viên do đồng chí bí thư chi bộ làm tổ trưởng. Tổ tự quản có nhiệm vụ thường xuyên nhắc nhở nhân dân đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người, thường xuyên tuần tra, rà soát những người từ nơi khác về địa phương, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường. Cùng với công tác tuyên truyền, vận động các gia đình, cá nhân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tổ tự quản còn phối hợp với Ban Quản lý chợ Đê Thâm trực chốt tại các khu vực ra vào chợ nhắc nhở bà con nhân dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Phối hợp phát khẩu trang vải miễn phí cho người dân không có khẩu trang, kiên quyết không để trường hợp người dân không đeo khẩu trang vào chợ. Ông Lại Huy Bình, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 5, tổ trưởng tổ tự quản cho biết: Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tổ dân phố được triển khai quyết liệt gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, góp phần cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh để nhân dân vui tết, đón xuân vui tươi, an toàn.

Cùng với các biện pháp của cơ quan chức năng thì sự chủ động, tự giác, trung thực khai báo y tế của mỗi người dân đóng vai trò quan trọng, góp phần đẩy lùi dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng.

**MINH NGUYỆT**

(Nguồn: Sở Y tế Thái Bình)

**CẬP NHẬT VÙNG DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM VÀ HƯỚNG DẪN TẠM THỜI NGƯỜI DÂN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH KHI VỀ TỈNH THÁI BÌNH**  
(Thời gian cập nhật: 09 giờ, ngày 05 tháng 02 năm 2021)

**\* Bảng cập nhật các vùng dịch hiện nay:**

TT	Tỉnh/TP	Quận/huyện	Xã/phường	Ca bệnh COVID-19	Ngày công bố ca bệnh
<b>MIỀN BẮC</b>					
1	Quảng Ninh	Toàn bộ các huyện	Toàn bộ các xã	Nhiều ca bệnh	27/01/2021
2	Hải Dương	Toàn bộ các huyện	Toàn bộ các xã	Nhiều ca bệnh	27/01/2021
3	Hà Nội	Mê Linh	Tiền Thăng	Nhiều ca bệnh	31/01/2021
		Cầu Giấy	Quan Hoa Dịch Vụ Dịch Vụ Hàng	Nhiều ca bệnh	29/01/2021
		Nam Từ Liêm	Xuân Phương Mỹ Đình 2	Nhiều ca bệnh	29/01/2021
		Đông Anh	Uy Nỗ TT Đông Anh	Nhiều ca bệnh	30/01/2021
4	Bắc Ninh	Hải Bà Trưng	Vĩnh Tuy	1581	29/01/2021
		Đông Đa	Láng Hạ	1956	04/02/2021
		Luông Tài	Lâm Thao	Nhiều ca bệnh	30/01/2021
5	Hòa Bình	T.P Hòa Bình	Đông Tiến	1704	30/01/2021
6	Bắc Giang	Tân Lạc	Mãn Đức	1703	30/01/2021
		Lục Nam	Cẩm Lý	1820	01/02/2021
7	Hải Phòng	Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng			29/01/2021
<b>MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN</b>					
8	Gia Lai	Ja Pa	Ja Trak/la Mrom Kim Tân	Nhiều ca bệnh	01/02/2021
		Krông Pa	Chư Reom, la Miah		
		Ayun Pa	Cheo Reo		
		Phú Thiện	la Peng		
		Pleiku	Tây Sơn, la Krông		
<b>MIỀN NAM</b>					
9	TP Hồ Chí Minh	Quận 11	Phường 4	1660	30/01/2021
10	Bình Dương	Thủ Dầu Một	Phủ Hòa	1843	01/02/2021
		Phủ Giáo	An Bình	Nhiều ca bệnh	31/01/2021

**\* Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 người dân phải thực hiện khi từ các vùng dịch trên về tỉnh:**

Đi từ vùng dịch	1. Màu đỏ: Ổ dịch đang phong tỏa	2. Màu vàng: Vùng dịch	3. Màu xanh: Tỉnh/TP có dịch
Biện pháp phòng, chống dịch áp dụng	Cách ly tập trung	Cách ly tại nhà, nơi lưu trú	Khai báo, giám sát y tế

**DIỆN THOẠI TƯ VẤN: 1800.9402, 02273.8336.722**

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang về mang theo bao niềm hân hoan. Với những hộ nghèo vừa được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết trên địa bàn huyện Đông Hưng, niềm vui còn được nhân lên bởi xuân này họ được đón tết trong những ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình.

## Về nhà đại đoàn kết - tết này ấm áp hơn



Có sự hỗ trợ kinh phí của Ủy ban MTTQ huyện và sự giúp đỡ của người thân, ba bố con anh Lê Mạnh Cường, thôn Lê Lợi 2, xã Đông Xuân (Đông Hưng) đã có nhà mới để ở.

Nhiều năm qua, bà Đặng Thị Loan, thôn Tràng Sinh, xã Trọng Quan phải sống thấp thỏm, lo âu trong căn nhà cấp 4 của cha mẹ để lại đã dột nát, có thể sập bất cứ lúc nào. Bà Loan là người khuyết tật, thường xuyên đau ốm. Ước mơ về một ngôi nhà mới kiên cố tưởng như rất xa vời nay đã trở thành hiện thực khi MTTQ huyện trích quỹ "Vì người nghèo" hỗ trợ 30 triệu đồng cùng với sự giúp đỡ của người thân, sau gần 3 tháng xây dựng bà Loan được đón tết ấm áp trong ngôi nhà đại đoàn kết có diện tích 32m<sup>2</sup> với tổng trị giá 130 triệu đồng. Bà Loan xúc động: Nếu MTTQ huyện và người thân không hỗ trợ kinh phí, bà con lối xóm, các đoàn thể trong thôn giúp hàng chục ngày công tháo dỡ nhà cũ, đào móng nhà mới, vận chuyển vật liệu thì không thể có

được nếp nhà ấm cúng, khang trang cho riêng mình. Còn gì vui hơn được về nhà mới ở khi tết đã cận kề. Không chỉ giúp bà Loan có nhà mới để ở, MTTQ xã Trọng Quan còn vận động các cấp, các ngành, đoàn thể tặng chăn ấm, phích nước, nồi cơm điện, bát đĩa, ấm chén... nhân ngày khánh thành giúp bà

có đủ đồ dùng cần thiết phục vụ sinh hoạt. Không thể diễn tả được niềm hân hoan của ba bố con anh Lê Mạnh Cường, thôn Lê Lợi 2, xã

Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng cho biết: Năm 2020, MTTQ các cấp trong huyện đã vận động xây dựng quỹ "Vì người nghèo" được 800 triệu đồng. Ủy ban MTTQ huyện đã khảo sát, hỗ trợ kinh phí xây dựng 5 ngôi nhà đại đoàn kết và hỗ trợ sửa chữa 3 nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở với số tiền trên 170 triệu đồng. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp còn vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên 1,6 tỷ đồng, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung và Tây Nguyên tiền và hiện vật quy ra tiền trên 3,2 tỷ đồng; trao gần 52.000 suất quà cho người có công, người nghèo, người cao tuổi nhân các dịp lễ, tết. Đây là những hoạt động thiết thực luôn được thực hiện trao thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau". Thời gian tới, MTTQ huyện sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực xây dựng quỹ "Vì người nghèo"; vận động sự hỗ trợ từ chính quyền, các đoàn thể, các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp để có thêm nhiều ngôi nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo.

Những năm qua, MTTQ các cấp huyện Đông Hưng thường xuyên phối hợp các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân cùng chung tay góp sức giúp đỡ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, hỗ trợ các hộ nghèo xây nhà đại đoàn kết được ưu tiên hàng đầu. Ông Vũ Viết Mạnh, MTTQ xã

**THU HIỀN**